

Hải Phòng: Vững tin vươn mình cùng đất nước

11:17 06/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Năm 2025 đã đến. Đi qua năm 2024 đầy khó khăn, thử thách, Hải Phòng vẫn giữ đà tăng trưởng bứt phá hai con số, kỷ lục về thu ngân sách, về thu hút FDI, chỉ số sản xuất công nghiệp, khách du lịch..Bước vào năm mới 2025, Hải Phòng với một tầm vóc mới, một vị thế mới vững tin vươn mình cùng đất nước.

Tăng tốc, bứt phá giành những kỷ lục về kinh tế, xã hội

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cho biết, đồng chí rất vui mừng, phấn khởi, nhiều cảm xúc khi Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng năm 2024 đạt 11,01%, đứng thứ 3 cả nước sau Bắc Giang và Thanh Hóa. Kết quả này càng ý nghĩa hơn khi quý 3/2024, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố chỉ đạt 9,77%.

Như vậy, 10 năm liên tục, Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP 2 con số, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, “thực sự là một kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, chưa có địa phương nào trên cả nước làm được” như đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định.

Càng đáng vui mừng, phấn khởi hơn khi năm 2024 Hải Phòng giành thắng lợi về thu ngân sách, cả số thu nội địa và số thu thuế xuất nhập khẩu. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 115.200 tỷ đồng, vượt 7,9% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa đạt 48.255 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán HĐND thành phố giao; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 67.000 tỷ đồng, bằng 111,6 dự toán HĐND thành phố giao. Một chỉ tiêu quan trọng khác là thu hút nguồn vốn FDI cũng có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 4,7 tỷ USD, gấp 2,35 lần kế hoạch năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cũng tăng trưởng ở mức cao như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP tăng 15% so với năm 2023, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 210.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 190 triệu tấn, tăng trên 11%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 33,2 tỷ USD, tăng trên 9%; thu hút khách du lịch đạt trên 9,1 triệu lượt khách, tăng trên 15%...



Các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án tại Khu đô thị mới bắc sông Cẩm

Có thể thấy, những kết quả trên là rất đáng vui mừng, phần khởi khi năm 2024 được nhận định là có nhiều thách thức đối với thành phố, nhất là khi cơn bão số 3 tàn phá làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, môi trường, đô thị... Nhưng cũng rất nhanh, bằng nội lực, bằng chí khí và bản lĩnh vượt khó được trau dồi qua rất nhiều biến cố, Hải Phòng nhanh chóng vực dậy và trở lại bình thường, khôi phục sản xuất kinh doanh, tái thiết thành phố và tăng trưởng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhận định, càng trong gian nan thử thách thì bản lĩnh vượt khó, ý chí kiên cường của người Hải Phòng càng tỏa sáng. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng là nền tảng, sức mạnh để Hải Phòng vươn lên với tinh thần tiến công mạnh mẽ.

Điều mà người dân thành phố càng tin tưởng hơn là tất cả những thành tựu kinh tế được chuyển hóa vào cuộc sống, vào những công trình, dự án làm đổi thay diện mạo thành phố; vào các chế độ chính sách an sinh đầy ưu việt. Người dân Hải Phòng đang thực sự được thụ hưởng những thành quả mà sự phát triển kinh tế của thành phố mang lại. Đó không chỉ là những cây cầu, những con đường, những tòa nhà mới, những hàng cây xanh mát mà còn là sự hân hoan phần khởi của người dân khi đến năm 2024, Hải Phòng không còn hộ nghèo, về trước mục tiêu phấn đấu 1 năm; là học

sinh tới trường không phải lo học phí; là gia đình chính sách được chăm lo chu đáo; là các chế độ, mức thưởng cho học sinh giỏi, vận động viên.

Theo thống kê sơ bộ, năm 2024, thành phố thông qua, ban hành 16 nghị quyết, đề án, dự án về các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, dạy nghề... Thật hiếm có địa phương nào trên cả nước làm được như vậy. Hải Phòng càng thêm tự hào và tự tin được Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm và làm việc tại Hải Phòng tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá: “thời gian qua, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế. Nhiều mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong nhiều lĩnh vực là sáng kiến của Hải Phòng, cần được tổng kết và có thể áp dụng cho nhiều địa phương.

Điều này có được là nhờ Đảng bộ và chính quyền thành phố Hải Phòng đã biết khơi dậy tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của lãnh đạo thành phố, biết phát huy tiềm năng, chí khí, bản lĩnh, kiên nghị, thông minh và táo bạo vốn đã thành cốt cách của người Hải Phòng". Đây chính là sự động viên, khích lệ xứng đáng, là động lực để Hải Phòng tiếp tục vươn lên, hướng tới những mục tiêu cao cả và lớn mạnh hơn.

Vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Những kỳ tích của Hải Phòng không chỉ là những bút phá của năm 2024 với những kỷ lục; với diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh; mức sống người dân ngày càng nâng cao... mà còn khẳng định bởi những động lực mạnh mẽ được tạo dựng cho tương lai.

Có thể thấy, chưa có năm nào, Hải Phòng làm được nhiều việc như vậy. Trong đó, nổi bật nhất là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị ban hành Kết luận 96 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 45. Trong đó, Bộ Chính trị xác định: tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố, nhất là về quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quy hoạch, đô thị; tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo; tổ chức bộ máy; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức... Đặc biệt, đầu tư xây dựng và phát triển Hải Phòng thành trung tâm cảng biển, logistics trọng điểm quốc gia và quốc tế; xây dựng cảng Nam Đồ Sơn cùng cảng Lạch Huyện là cụm cảng trung chuyển quốc tế; nghiên cứu, thực hiện lấn biển để phát triển kinh tế - xã hội tại một số khu vực như: Cát Hải, Đồ Sơn, Dương Kinh, Tiên Lãng...; phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp mới, ứng dụng công nghệ

cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có hoặc xây dựng mới các khu công nghiệp sinh thái; thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới, trong đó thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội.



Hải Phòng hân hoan, tự hào, tự tin chào đón năm mới 2025

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự ủng hộ rất lớn đối với Hải Phòng, đồng ý với các đề xuất của thành phố và yêu cầu các ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Hải Phòng để nghiên cứu, xây dựng, ban hành nghị quyết mới của Quốc hội thay thế nghị quyết 35 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, mạnh mẽ, vượt trội hơn, tạo cơ hội để Hải Phòng phát triển bứt phá.

Tháng 12/2024, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt việc thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích hơn 20.000 ha, được coi là dư địa phát triển vô cùng rộng mở cho Hải Phòng. Cùng với đó là thành lập thành phố Thủy Nguyên; quận An Dương; mở rộng địa giới quận Hồng Bàng; sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã... Quan trọng hơn là thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Hải Phòng tiên phong, đi đầu trong tình

gọn, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Có thể thấy, những nền tảng quan trọng nhất cho năm 2025 và những năm tiếp theo đã được thành phố thực hiện thành công. Vì vậy, năm 2015 thành phố đặt ra mục tiêu cao hơn, xa hơn: Tốc độ tăng trưởng GRDP 12,5 so với năm 2024; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 118.079,279 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 51.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 62.700 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 240.000 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 212 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 37 tỷ USD; thu hút 4,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; thu hút khách du lịch đạt trên 10 triệu lượt khách...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhận định, Hải Phòng đã hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để cất cánh. Thời điểm này, Hải Phòng đang hùng hực khí thế và ý chí tiến công mạnh mẽ, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Trong đó, trọng tâm là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 với khí thế mới, sức mạnh mới.

Và như để minh chứng cho niềm tin và sức mạnh ấy, ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2024, Hải Phòng đã khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi, cây cầu mơ ước với tổng nguồn vốn hơn 6000 tỷ đồng bằng nguồn nội lực ngân sách của thành phố; Trung tâm Chính trị Hành chính; Trung tâm Hội nghị Biểu diễn cũng đang trong giai đoạn cuối cùng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2025 và thành phố sẽ tổ chức các sự kiện trọng đại năm 2025 tại đây.

Cũng chưa bao giờ, Hải Phòng có nhiều khu đô thị mới đến vậy, trải dài từ các quận cho tới thành phố mới Thủy Nguyên và cả các huyện ngoại thành. Giờ đây, không chỉ có cầu Nguyễn Trãi mà còn là đường vành đai 2; cảng Nam Đồ Sơn, cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện 2; mục tiêu hoàn thành các xã nông thôn mới kiểu mẫu, các công trình phúc lợi xã hội...

Hải Phòng bước vào năm mới 2025 với một tầm vóc mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chắc chắn sẽ vững bước trên con đường trở thành trở thành một trung tâm kinh tế công nghiệp hóa mới như Hồng Kông, Singapore và nhiều thành phố trong khu vực đã làm được cách đây hàng thập niên, sớm hiện thực hóa tầm nhìn 2045 mà Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đặt ra cho Hải Phòng, đó là trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới như Tổng bí thư Tô Lâm và người dân Hải Phòng mong muốn.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hai-phong-vung-tin-vuon-minh-cung-dat-nuoc>